

Quyết Định Chính Sách do Tòa Án Đưa Ra về Quan Hệ Nhân Quả

1. ***Giới thiệu.*** Ngày 10/10/12, Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường trình bày với các Bên để xin ý kiến phân tích bổ sung từ Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường về các vấn đề nhân quả vượt ra ngoài những tiêu chí cụ thể được nêu trong Thỏa Thuận Dàn Xếp. Chính sách này liên quan đến quy trình mà Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường dựa theo để đánh giá quan hệ nhân quả trong các yêu cầu bồi thường Thiệt Hại Kinh Tế Doanh Nghiệp (“BEL”) và Thiệt Hại Kinh Tế Cá Nhân (“IEL”). Ngày 12/12/12, Tòa Án Quận liên bang tại New Orleans đã phê chuẩn chính sách sau đây.

2. ***Phân Tích Nhân Quả trong Các Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại Kinh Tế.*** Thỏa Thuận Dàn Xếp là thỏa thuận đàm phán của các Bên về các tiêu chí được sử dụng trong thiết lập quan hệ nhân quả. Thỏa Thuận Dàn Xếp đặt ra các tiêu chí cụ thể cần được đáp ứng để nguyên đơn thiết lập mối quan hệ nhân quả. Khi quan hệ nhân quả được thiết lập, Thỏa Thuận Dàn Xếp cung cấp thêm công thức cụ thể được sử dụng để đánh giá bồi thường. Tất cả những vấn đề đó là các điều khoản đang được đàm phán, một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận Dàn Xếp. Thỏa Thuận Dàn Xếp không coi Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ thực hiện phân tích bổ sung về vấn đề nhân quả vượt ra ngoài những tiêu chí cụ thể được nêu trong Thỏa Thuận Dàn Xếp. Cả Nhóm Luật Sư Vụ Kiện và BP đã, đáp lại yêu cầu thông tin của Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, xác nhận rằng trên thực tế, đây là một tuyên bố chính xác về ý định của họ và các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp.

Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ bồi thường các nguyên đơn BEL và IEL đủ điều kiện đối với tất cả các thiệt hại có thể trả theo các điều khoản của khuôn khổ Thiệt Hại Kinh Tế trong Thỏa Thuận Dàn Xếp, bất kể cho dù những thiệt hại như vậy đã bắt nguồn, hoặc có thể đã bắt nguồn, từ một nguyên nhân khác ngoài sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, miễn là các nguyên đơn đó đáp ứng các yêu cầu nhân quả cụ thể trong Thỏa Thuận Dàn Xếp. Ngoài ra, Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ không đánh giá các nguyên nhân thay thế tiềm năng đối với thiệt hại kinh tế của nguyên đơn, ngoài phân tích theo yêu cầu của Exhibit 8A về liệu một nguyên đơn IEL có bị chấm dứt Công Việc Đang Có do nguyên nhân hay không.

3. ***Câu hỏi.*** Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin trong Cảnh Báo này, vui lòng gửi email tới Questions@dhecc.com.